

Tin Túc Manmin

Số 5 Ngày 28 Tháng 10, 2012

Lời Sống và Quyền Năng Truyền ra Thế Giới qua GCN TV!

Truyền Hình Cơ Đốc Hoàn Toàn Dựa vào Phúc Âm Phủ Sóng Hơn 170 Quốc Gia



Với kết quả sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, GCN TV đã sanh nhiều bông trái của sự cứu rỗi và phước lành trên khắp thế giới. Chương trình này đã hiện trên gần 170 quốc gia, và cung cấp dịch vụ mạng mobile 24 giờ (m.gcntv.org) hầu cho khán thính giả có thể xem chương trình và vui thích mọi buổi lễ và Lễ Cầu Nguyện Đa-ni-ên trong thời gian thực với những chiếc điện thoại thông minh.

Ngày 01, 9, 2005, GCN (Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu) TV đã phát sóng chương trình đầu tiên từ trạm phát sóng đặt tại Bang New York Hoa Kỳ. Đẹp lòng với sự khai trương Đức Chúa Trời đã tô điểm bầu trời đêm bằng một hình thập tự trắng rực rỡ hào quang. Điều này đã để lại trong lòng mỗi thành viên Manmin một dấu ấn khó quên.

GCN TV chính thức khai trương vào ngày 10 - 10 - 2005, và đã có những bước tiến đáng ghi nhận với tư cách là một đài phát thanh truyền hình Cơ Đốc hoàn toàn đặt trên nền tảng phúc âm, đây là một chương trình nằm trong sự tiên liệu của Đức Chúa Trời trong thời sau rốt này. Hiện nay chương trình đã được phủ sóng đến hơn 170 quốc gia qua chương trình truyền hình công cộng, qua vệ tinh, và truyền hình cáp bởi sự chung sức với các phát thanh viên quen thuộc trên thế giới như mạng lưới NRB (National Religious Broadcasters), Enlace TV, Rodnoy, and CNL.

GCN TV đã đem đến sự thay đổi và sự sống cho vô số khán thính giả. Nhiều người trong số họ nói rằng họ đã kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời qua những bài giảng của Dr. Jaerock Lee's và sự cầu nguyện của ông dành cho bệnh nhân. Có một số người nói rằng họ đã tin nhận Chúa Giê-su Christ trong khi đó một số khác thì nói rằng

họ tin có thiên đàng và địa ngục.

Dr. Frank Wright, chủ tịch NRB nói rằng "GCN với tư cách là một thành viên của NRB đã và đang theo đuổi những sản phẩm tốt nhất và cho ra đời những chương trình mang tính sáng tạo, đáng được quan tâm và có chất lượng cao. Nó trở thành một nguồn cảm hứng tốt đẹp đối với các phát thanh viên Cơ Đốc."

Ông Arnold Enns, chủ tịch COICOM (Iberoamerican Confederation of Christian Communicators and Mass Media) (Liên Hiệp Ibero Hoa kỳ của Truyền Thông Cơ Đốc và Truyền Thông Đại Chúng) đã nói rằng, "Sứ điệp của Dr. Lee là rất rõ ràng. Đức Thánh Linh đã đem đến sự cứu rỗi và sự chữa lành đến trên hết thảy những khán thính giả qua các chương trình bài giảng của ông. Những chương trình truyền hình của GCN là những sản phẩm tuyệt vời."

Mục Sư Anwar Fazal, Chủ tịch của Isaac TV tại Lahore, Pa-kit-tân nói rằng, "Các bài giảng của Dr. Lee và các chương trình GCN TV đã được phát sóng đến nhiều nước thuộc Trung Đông. Nó đã mở đường cho những người theo Hồi Giáo cải đạo và nhận lãnh sự chữa lành. Những lời thỉnh cầu của khán thính giả muốn nhận được sự cầu nguyện chữa lành từ Dr. Lee nhiều đến vô kể." Vào

năm 2009, Dr. Lee đã được bình chọn là một Nhà Truyền Bá Phúc Âm qua truyền hình của năm' trong số 'Mười Lãnh Đạo Cơ Đốc có ảnh hưởng nhất' tại Victory, công điện từ Cơ Đốc dành cho những người nói tiếng Anh.

Rất nhiều khán thính giả của GCN TV đã viếng thăm Hội Thánh Trung Tâm Manmin tại Seoul, Hàn Quốc để được tận mắt nhìn thấy ân sủng lớn lao của Chúa.

Điều gì đã khiến cho GCN TV có ảnh hưởng lớn như vậy? Phần sau của A-môt 8:11 chép rằng, "chẳng phải là đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, bèn là về nghe lời của Đức Giê-hô-va." Với sự khác biệt của các Phát thanh viên Cơ Đốc, GCN TV đã cho ra đời những chương trình có nội dung khác biệt hoàn toàn dựa trên nền tảng Phúc Âm trong thời kỳ đói kém này.

Trên hết mọi sự, các bài giảng của Dr. Lee, là những sứ điệp mà ông đã nhận từ Đức Chúa Trời qua sự kiêng ăn và cầu nguyện, là những sứ điệp có nền tảng Kinh thánh. Chúng đã đem lại những công việc lạ lùng đến với nhiều người. Những khán thính giả của GCN đã kinh nghiệm quyền phép của Đức Chúa Trời trong lúc lắng nghe hơn 1.000 bài giảng của ông trong loạt bài như 'Sứ Điệp Thập Tự Giá,' 'Tâm Thước Đức Tin,' 'Thiên Đàng,' 'Địa Ngục,' 'Tiếng Phán và Sự

Dẫn Dắt của Đức Thánh Linh,' 'Linh, Hồn, và Thân Thể,' 'Những Bài Giảng Dựa trên Sáng Thế Ký,' và 'Bảy Hội Thánh.'

Ngoài ra, nhiều loại hình nghệ thuật có giá trị cao cũng được trình diễn kể cả ngợi khen, các vũ điệu thờ phượng, các loại nhạc cụ, âm nhạc truyền thống Đại Hàn trong các buổi lễ thờ phượng và các sự kiện cũng được truyền đi. Hầu hết các màn trình diễn đều được ra đời bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời, nhờ đó mà chúng đã thêm lên niềm hy vọng về Thiên Đàng cho những người xem.

Các chương trình của GCN 'Cơ Đốc Nhân Ngày Nay' là một trình diễn bằng lời nói do những Cơ Đốc nhân nổi tiếng thực hiện nhằm chia sẻ những lời chứng và khái tượng của họ, 'Bí Mật của Năng Quyền' và 'Lời Phán Ban Đầu' là những lời chứng về Đức Chúa Trời hằng sống bằng phương pháp thần học và nhiều lời chứng khác, và 'Quyền Năng Thờ Phượng của GCN' là một chương trình thờ phượng quen thuộc. Tinh yêu của Đức Chúa Trời và nguồn gốc của Đức Tin tràn ngập trong chương trình.

GCN TV sẽ rao truyền phúc âm thiên thượng ngày càng mạnh mẽ hơn qua việc sản xuất ra nhiều chương trình đặc biệt và mở rộng việc đưa tin vì sự cứu rỗi của hơn bảy tỉ linh hồn trên khắp hành tinh này.



Mục Sư Trưởng Tiến Sĩ Jaerock Lee

Đức Thánh Linh

“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các người một Đấng Yên-ùi khác, để ở với các người đời đời.” (Giăng 14:16)

Sau khi Chúa sống lại và thăng thiên, các môn đệ Ngài cùng các tín hữu đã nhóm hiệp nơi phòng cao của Mác để cầu nguyện hàng ngày trong sự chờ đợi Đức Thánh Linh mà Chúa đã hứa cho. Khi ngày lễ Ngũ Tuần đã đến, thánh linh từ Thiên Đàng tiếng động như tiếng gió mạnh, đẩy cả nhà họ đang ngồi. Kế đến, hiện ra những chiếc lưỡi bằng lửa tự phân tán ra rồi đáp đậu trên mỗi người trong họ.

Đời sống của các môn đệ cùng các anh em tín hữu trong hội thánh là những người đã được nhận lãnh Đức Thánh Linh và được biến đổi. Khi các sứ đồ dạn dĩ rao giảng phúc âm trước dân chúng, nội trong ngày đã có gần 3.000 người ăn năn và tin nhận Chúa, và có một kẻ què từ lúc mới sinh ra đã đứng lên và bước đi bởi quyền phép Đức Thánh Linh.

1. Lý Do Đức Chúa Trời Đã Sai Đức Thánh Linh Đến

Giăng 14:16 có chép, “Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các người một Đấng Yên-ùi khác, để ở với các người đời đời.” Còn Giăng 16:7 thì chép rằng, “Ta đi là ích lợi cho các người; vì nếu ta không đi, Đấng Yên-ùi sẽ không đến cùng các người đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.”

Điều này có nghĩa rằng Chúa sẽ trở lại để đem chúng ta về nơi ở đời đời, Thiên Đàng, và Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh là Đấng đồng thể với Chúa. Trong Lời của Đức Chúa Giê-su chúng ta thấy được ấn chứng bởi tình yêu và tấm lòng của Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng nên loài người và nuôi dưỡng chúng ta để trở nên con cái thật của Ngài.

Đức Chúa Trời chẳng lia bỏ A-đam ngay cả sau khi người phạm tội bất tuân và bị đuổi khỏi Vườn Ê-đen. Ngài đã chỉ dẫn con người sống theo ý muốn Ngài và khi đến kỳ, Ngài đã sai con một Ngài là Đức Chúa Giê-su Christ đến làm của lễ chuộc tội cho hết thảy loài người. Ngài muốn ở cùng chúng ta bằng cách khiến cho chúng ta có thể phục hồi mối quan hệ giữa Đức Chúa Cha và con cái Ngài.

Qua thập hình và sự chết của Ngài, Đức Chúa Giê-su đã đem lại sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Hơn thế nữa, sau khi Ngài đã bẻ gãy quyền của sự chết và thăng thiên, Ngài đã sai Đấng Yên-Ui đến với chúng ta. “Đấng Yên-Ui” là nói đến Đức Thánh Linh, Đấng che chở và vừa giúp những kẻ tin. Đức Chúa Giê-su đã mở đường đến

thiên đàng, nhưng Ngài biết rằng con người không thể tự mình đi trên con đường mà Ngài đã mở.

Đức Chúa Trời cho chúng ta biết tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta là thể nào qua việc ban Chúa Giê-su để chịu chết trên thập tự, rồi sau đó Ngài lại bày tỏ tình yêu của Ngài một lần nữa qua việc sai Đức Thánh Linh đến cho chúng ta.

2. Những điều Đức Thánh Linh làm cho chúng ta.

1) Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để thắng hơn thế gian.

1 Giăng 2:15 chép rằng, “Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” Các vật ở thế gian là những thứ thuộc về xác thịt và sự giả dối là những thứ trái nghịch với Đức Chúa Trời là Đấng chân thật. Do đó, chúng ta có thể yêu mến Đức Chúa Trời khi chúng ta quăng xa những thứ thuộc về xác thịt mà chúng ta dành cho thế gian và các vật ở thế gian.

Có lẽ chúng ta cảm thấy thật khó để quăng xa sự yêu mến dành cho những thứ thuộc về thế gian. Điều này là vì con người được tạo dựng nên từ bụi đất. Một trong những đặc tính của bụi đất là rất dễ thay đổi khi có một vật chất khác thêm vào. Con người, loài được tạo nên từ bụi đất, cũng có bản tính tương tự như vậy. Sau khi A-đam phạm tội, con người ngày càng thêm đồi bại vì cơ những thứ mà họ đã nhìn thấy, nghe, và họ tiếp xúc với quá nhiều điều giả dối, tội lỗi, gian ác trong thế gian phạm tục là nơi chịu phục dưới quyền của kẻ thù ma quỷ và Sa-tan. Ấy là tại sao hầu như việc quăng xa những sự giả dối trong thế gian đây tội tăm nầy để sống một đời sống thiện lành theo lẽ thật là điều không phải dễ dàng.

Tuy nhiên, Chúng ta có thể thoát khỏi sự giả dối và điều xác thịt khi chúng ta nhận lãnh được sự vừa giúp của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời là Đấng biết rõ bản tánh của con người là những kẻ được tạo nên từ bụi đất nên Ngài đã sai Đấng Vua Giúp, là Đức Thánh Linh đến để giúp đỡ chúng ta. (Thi Thiên 103:14)

Vậy, Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta thắng hơn thế gian như thế nào? Khi chúng ta kết bạn những điều thuộc về thế gian, Ngài khiến chúng ta cảm biết được sự than thở của

Ngài để chúng ta có thể lánh xa sự ấy. Ngài cũng giúp chúng ta trút bỏ tình yêu dành cho thế gian. Bên cạnh đó Ngài còn giúp chúng ta cầu nguyện sốt sắng, để được đầy dẫy Thánh Linh, quăng xa tội lỗi, và giữ lòng trung tín trong công việc. Làm vậy, Ngài sẽ đưa chúng ta vào một nơi ở tốt hơn trên thiên đàng.

2) Ngài ban cho chúng ta sự hiểu rõ về tình yêu của Đức Chúa Trời.

Đức Thánh Linh dịu hiền như một người mẹ. Ngài bởi tình yêu mà yên ủi và khích lệ con cái của Đức Chúa Trời là những kẻ cố gắng giữ bỏ những sự ô trọc. Ngài ban niềm vui và bình an cho họ khi họ cố gắng hết mình để từ bỏ những lạc thú trần gian. Ngài không chỉ ban cho những phước hạnh thuộc thể như sự ban phước về tài chánh, sức khỏe, mà còn cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời càng thêm hơn. Chúng ta có những gian khó trước mặt mình chẳng? Hãy nhớ rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời là Cha Đấng không bao giờ lia bỏ chúng ta mà luôn dành cho chúng ta một tình yêu sâu nhiệm. Ngài không chỉ ở thiên đàng mà còn luôn ở gần bên chúng ta nữa.

2 Cô-rinh-tô 6:18 có chép, “Ta sẽ làm Cha các người, Các người làm con trai con gái ta, Chúa Toàn năng phán như vậy.” Đức Thánh Linh luôn ban cho chúng ta sự nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Cha. Khi chúng ta tin nhận Chúa và được nhận Thánh Linh, chúng ta được gọi Đức Chúa Trời là “Cha yêu.” Lúc đầu, chúng ta có thể cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng cho đến chừng chúng ta đã quăng xa hết sự giả dối và sống theo Lời Chúa thì điều ấy trở nên quen thuộc với mình.

Cũng giống như vậy, Đức Thánh Linh là Đấng đã làm cho mối thông giao giữa Đức Chúa Trời và con cái của Ngài trở nên gần bó hơn. Chúa khiến cho chúng ta có thể trở lại và ngồi vào lòng của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh đóng vai trò phục hồi mối thông giao. Ngài dẫn dắt Cơ Đốc nhân sống một đời sống tốt đẹp sau khi tin nhận Chúa. Ngài cũng dò xét mọi sự, ngay cả bề sâu của Đức Chúa Trời như có chép trong 1 Cô-rinh-tô 2:10, để nhờ đó Ngài dạy chúng ta nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời và làm theo.

3) Ngài cho chúng ta biết rõ thần linh của thế gian

Đức Thánh Linh khiến chúng ta nhận biết

rằng những lời văn tự và ý nghĩa của nó không phải là tất cả. Những dấu kỳ phép lạ và sự kỳ diệu là những điều được thực hiện bởi quyền phép của Đức Thánh Linh. Bằng cách làm cho những sự không thể trở nên có thể và cho nó xảy ra trong thế giới hữu hình này, Ngài cho chúng ta nhận biết sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, Thiên Đàng và Địa Ngục.

Nói cách khác, Đức Thánh Linh chính là tấm lòng và sức mạnh của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su và các môn đồ của Ngài đã bày tỏ những dấu lạ bởi quyền phép của Đức Thánh Linh khi họ rao giảng phúc âm. Nhìn thấy những sự này, người ta chạy đến tin nhận tin Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng và tin có Thiên Đàng. Những công việc như vậy của Đức Thánh Linh giúp chúng ta có thể cảm biết được những sự thiêng liêng như thể những điều chúng ta có thể nhìn thấy và sờ đụng được.

Dẫu vậy, cũng có những kẻ đui mù và điếc về thuộc linh là những kẻ không tin rằng Thiên Đàng và Địa Ngục là có thật cho dù họ có được nghe phúc âm. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn còn tỏ cho chúng ta về những công việc của Đức Thánh Linh. Ngài mở mắt thuộc linh để chúng ta có thể nhìn thấy được những công việc thiêng liêng và tin. Khi chúng ta có thể tin vào những sự thiêng liêng mà chẳng hề nghi ngờ, chúng ta có thể có được niềm hy vọng đầy trọn về Thiên Đàng.

Giăng 4:48 có chép rằng, “Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các người không thấy phép lạ và điềm lạ, thì các người chẳng tin!” Tại Hội Thánh Trung Tâm Manmin, nhiều dấu kỳ, phép lạ và những công việc đầy quyền năng vẫn đang xảy ra. Kẻ mù được thấy, kẻ câm được nói, những dây thần kinh chết được tái tạo, những chiếc xương đã thoái hóa được phục hồi, những kẻ què đứng dậy nhảy nhót và bước đi. Qua họ, rất nhiều người đã trở nên khỏe mạnh. Những lời chứng về bệnh AIDS được chữa lành, huyết trắng, ung thư, và chứng viêm da do di truyền chảy nước liên tục cũng được chữa lành.

Hết thảy những sự ấy đều xảy ra trong những công việc nóng cháy của Đức Thánh Linh. Vì Đức Chúa Giê-su là Đấng không hề thay đổi theo thời gian, Đức Chúa Trời bày tỏ công việc của Đức Thánh Linh trong danh Chúa Giê-su Christ qua các đầy tớ của Ngài là những kẻ làm theo Lời Đức Chúa Trời và sống trong Sự Sáng.

Tín Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ hời là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thăng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.

- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó.
[Chinh Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài." (Công Vụ 17:25)
"Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (Công Vụ 4:12)

Vietnamese

Tin Túc Manmin

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ấn Hành

Address: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848)
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
Website: www.manmin.org/english
Email: manminministry@hotmail.com
Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

“Tại Sao Chúng Ta Phải Cầu Nguyện Lớn Tiếng?”

Hỏi

Từ lâu tôi cho rằng sự cầu nguyện thâm lặng là thánh khiết và tôn nghiêm trước mặt Đức Chúa Trời.

Nhưng trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời bảo chúng ta kêu lớn tiếng trong sự cầu nguyện?

Đáp

Giê-rê-mi 33:3 chép rằng, “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho người những việc lớn và khó, là những việc người chưa từng biết.” Đức Chúa Trời hứa sẽ đáp lời chúng ta khi chúng ta kêu cầu trong sự cầu nguyện. Điều này là vì chúng ta không thể có những tư tưởng lười nhác và uể oải để chúng ta có thể hết lòng cầu nguyện khi chúng ta kêu cầu đến Đức Chúa Trời và kêu lớn tiếng trong sự cầu nguyện. Đương nhiên, khi cầu nguyện trong buổi lễ hay ở nhà vào lúc đêm khuya chúng ta nên cầu nguyện thâm lặng để không gây phiền cho những người chung quanh. Nhưng nếu không rơi vào những trường hợp này, chúng ta nên kêu lớn tiếng trong sự cầu nguyện. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Kêu lớn tiếng trong sự cầu nguyện: Đức Chúa Trời đẹp lòng và nhậm lời.

Trong Lu-ca 22:44, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giê-su kêu lớn tiếng trong sự cầu nguyện. Ngài đã cầu nguyện mạnh mẽ và tha thiết đến mức mồ hôi Ngài trở nên những giọt máu và rơi xuống đất!

Kinh Thánh cho chúng ta biết về nhiều tổ phụ đức tin như Môi-se, Sa-mu-ên, và Ê-tiên cũng đã kêu lớn tiếng trong sự cầu nguyện và Đức Chúa Trời đã nhậm lời họ. (Xuất Ê-díp-tô. 15:22-25; Dân số ký chương 12; 1 Sa-mu-ên 7:7-10; Công vụ. 7:54-60)

Khi con trai của người đàn-bà góa Sa-rép-ta chết, Ê-li đã kêu cầu đến Đức Giê-hô-va và kẻ chết đã sống lại như có chép trong 1 Các Vua 17:17-24. Giô-na cũng kêu lớn tiếng từ trong bụng cá và được trở lại với sự sống (Giô-na chương 2). Một kẻ ăn xin mù lòa tên là Ba-ti-mê đã được ban phước cho để phục hồi thị lực khi ông kêu cầu đến Chúa Giê-su (Mác 10:46-52).

Cầu nguyện lớn tiếng cho thấy rằng chúng ta có một tâm lòng thành khẩn đến mức chúng ta cầu nguyện lớn tiếng. Qua sự cầu nguyện như vậy, chúng ta sẽ được đầy

đầy Thánh Linh và kẻ thù ma quỷ và Sa-ta sẽ bị đuổi đi. Hơn nữa, chúng ta có thể nhận lãnh được sự đáp lời và kinh nghiệm được những sự thiêng liêng. Bây giờ, chúng ta có thể trở thành nhân chứng sống cho Chúa Giê-su và thậm chí có thể bày tỏ những công việc của Đức Thánh Linh.

Cầu nguyện lớn tiếng: Chia khóa để được nhậm lời theo luật pháp của Đức Chúa Trời.

Con người đầu tiên, A-đam, đã ăn cây biết điều thiện và điều ác và bị rủa sả vì sự bất tuân của mình, vì vậy hết thảy con người đều phải ăn bông trái của đất bởi sự lao khổ mình (Sáng thế. 3:17-19). Đương nhiên, người ta đã được thoát khỏi mọi sự rủa sả bởi thập hình và sự sống lại của Chúa, nhưng họ vẫn còn phải lao khổ để có cái ăn cho đến chừng họ vẫn còn trong xác thịt. Vì vậy, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10 chép rằng, “nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa.” Vì vậy, khi cầu nguyện chúng ta nên hết lòng hết sức đến mức đổ mồ hôi.

Chúng ta còn phải nhớ thêm một điều. Đức Chúa Trời biết rõ những điều sâu nhiệm trong lòng chúng ta, song thiên sứ thì không. Vì vậy chúng ta nên cầu nguyện thành tiếng. Vì các thiên sứ nghe sự cầu nguyện của chúng ta và mang chúng đến cho các thiên sứ trưởng và các thiên sứ trưởng tập hợp mùi thơm của sự cầu nguyện chúng ta vào bình đựng sự cầu nguyện chung quanh ngai của Đức Chúa Trời. Ấy là khi cầu nguyện lớn tiếng, sự ấy được dâng lên ngai Đức Chúa Trời và chúng ta có thể nhận được sự đáp lời từ Ngài.

Ý nghĩa thuộc linh của “Khi người cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại”

Một số người có thể thắc mắc rằng tại sao chúng ta phải cầu nguyện lớn tiếng trong khi Ma-thi-ơ 6:6 có chép rằng, “Song khi người cầu nguyện, hãy vào phòng riêng,

đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha người, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha người, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho người.” Nhưng chúng ta nên hiểu ý nghĩa thuộc linh của nó vì Kinh thánh được viết bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh.

Chúa Giê-su cầu nguyện trên núi suốt cả đêm như có chép trong Lu-ca 6:12 và Ngài đã cầu nguyện nơi vắng vẻ vào lúc sáng sớm như có chép trong Mác 1:35. Ngài chẳng hề cầu nguyện trong phòng riêng. Đa-ni-ên mở các cửa sổ hướng về Giê-ru-sa-lem để cầu nguyện (Đa-ni-ên 6:10), Phi-e-rơ đã cầu nguyện trên nóc nhà (Công Vụ. 10:9), và sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện tại nơi nhóm lại để cầu nguyện (Công Vụ. 16:13-16). Họ làm như vậy để kêu lớn tiếng trong sự cầu nguyện với hết lòng và trí của họ.

Vậy, Chúa Giê-su bảo chúng ta hãy vào phòng riêng đóng cửa lại để cầu nguyện có ý nghĩa gì? “Căn phòng” ở đây là nói đến tâm lòng của con người. Chúng ta có thể tự cách ly khỏi môi trường bên ngoài khi chúng ta đóng cửa phòng riêng là nơi hẻo lánh và yên tĩnh. Tương tự, khi chúng ta tách biệt mình ra khỏi những ý tưởng lười nhác, lo lắng, và nôn nóng để chúng ta có thể cầu nguyện hết lòng.

Đây là sự điệp mà Chúa Giê-su muốn người ta phải thận trọng với cách cầu nguyện của những người Pha-ri-si và thầy tế lễ là những kẻ thích cầu nguyện lớn tiếng ngoài đường để khoe mình. Qua sự điệp này, Chúa Giê-su muốn cho chúng ta biết rằng Ngài sẽ chẳng nhậm lời loại cầu nguyện như vậy. Nói cách khác, Ngài bảo chúng ta phải cầu nguyện tự đáy lòng mình.

Vậy nên, vì Đức Chúa Trời biết rõ tâm lòng bên trong của chúng ta và mọi hoàn cảnh nên Ngài có thể ban cho mọi sự chúng ta cầu xin với tư cách là Đấng chủ tể của muôn loài, nhưng chúng ta hãy hết lòng và hết trí mà cầu nguyện với Ngài và chẳng khoe khoang rằng chúng ta là kẻ cầu nguyện nhiều.

Thuật Ngữ trong Kinh Thánh

◆ Nói tiếng là gì?

Như có chép trong 1 Cô-rinh-tô 14:5, Đức Chúa Trời mong muốn hết thảy con cái Ngài đều có thể nói tiếng lạ ấy là một trong những ân tứ Thánh Linh được chép trong 1 Cô-rinh-tô 12:10. Khi nói tiếng lạ, chúng ta nói trong sự kín nhiệm của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì vậy kẻ thù ma quỷ và Sa-tan không thể quấy rầy sự cầu nguyện của chúng ta, và ấy là sự cầu nguyện rất ích lợi cho sự trưởng thành thuộc linh của chúng ta.

Trong cầu nguyện tiếng lạ, Chính Đức Thánh Linh ở trong chúng ta cầu thay cho chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể cầu xin ngay cả những điều chúng ta không biết, và những thứ cần thiết nhất cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Do vậy chúng ta có thể nhận được sự đáp lời cách nhanh chóng. Chúng ta cũng có thể nhận lãnh sự đầy trọn của Đức Thánh Linh, vì vậy chúng ta có thể vượt qua sự mệt mỏi của thân thể, chúng ta có thể đẩy lùi hoặc chặn đứng những thử thách và tai họa qua sự cầu nguyện.

Hơn nữa, chúng ta có thể thông giao với Đức Chúa Trời cách rõ ràng hơn, ngay cả biết được những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Bằng cách này, hy vọng về Thiên Đàng sẽ được ban cho tất cả chúng ta cách lớn lao hơn và đức tin chúng ta sẽ trở nên đầy trọn khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ. Nhờ đó linh hồn chúng ta sẽ được thịnh vượng.

Dẫu vậy, khi chúng ta chỉ cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm trí chúng ta lơ lửng như có nói trong 1 Cô-rinh-tô 14:14. Vì vậy chúng ta nên cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Cầu nguyện tiếng lạ là cầu nguyện bằng tâm thần vì vậy sự cầu nguyện này chỉ cầu xin sự thịnh vượng tâm hồn. Song, cầu nguyện bằng tâm trí kê cả việc trước hết tìm kiếm vương quốc và sự công chính của Đức Chúa Trời và cầu xin những điều lòng chúng ta ao ước như giải pháp cho những khó khăn gia đình, công sở, việc làm ăn, v.v.. Nhờ đó chúng ta sẽ trở nên một Cơ Đốc nhân ngày càng mạnh mẽ hơn qua việc vừa cầu nguyện bằng tiếng lạ vừa cầu nguyện bằng trí khôn.



Sóng của biến đổi tâm linh, "GCN"

Công Việc Cứu Rỗi và Sự Đáp Lời Được Bày Tỏ qua Chức Vụ GCN TV

Sức mạnh của chức vụ phát thanh truyền hình được thực hiện thông qua GCN TV là rất tuyệt vời. Nó giúp người ta nhận biết về đời sống Cơ Đốc nhân thật, đem đến cho họ một sự ăn năn trọn vẹn, khiến họ được chữa lành những căn bệnh bất trị và những căn bệnh vào giai đoạn cuối, ban cho họ sự thay đổi và sự sống. Vượt qua những rào cản tôn giáo và hệ phái, những lời chứng từ nhiều nước cũng như từ khắp nơi trong quốc gia Hàn Quốc ngày càng thêm nhiều. Trong những lời chứng ấy, *Tin Tức Manmin* sẽ giới thiệu ba người từ Đức, Peru, và Thái Lan là những người đã kinh nghiệm được công việc của Đức Chúa Trời qua các chương trình truyền hình của GCN.



“Tôi Đã Hiểu Được Đức Tin Thật và Tình Yêu Thật”

Bà Irina Wider (Đức)

Năm 2011, tôi tình cờ nghe được sứ điệp do Dr. Jaerock Lee rao giảng qua TBN Russia. Ông nói về các loại đất được ví sánh với tấm lòng con người. Đó là chủ đề rất thu hút sự quan tâm của tôi. Tôi tìm trang mạng của hội thánh để nghe thêm được nhiều sứ điệp hơn và cho tải về các tập tin bài giảng đã được dịch sang tiếng Nga từ trang web tiếng Nga của hội thánh (www.manmin.org/Russian). Tôi nghe đi nghe lại những bài giảng đó nhiều lần – ngay cả khi đang đi trên đường.

Trên thực tế, mặc dù tôi là một Cơ Đốc nhân, song cuộc sống tôi không khác gì người thế gian. Tuy nhiên, tôi đã giữ cho ngày của Chúa được thánh khiết và dâng đủ phần mười sau khi nghe sứ điệp được giảng ra từ Tiến sĩ Lee. Hiện nay tôi đang hưởng phước về tài chính. Hơn nữa, tôi đã nhận biết được tội lỗi là gì, bắt đầu cầu nguyện, và tôi cố gắng sống theo Lời Chúa.

Trong khi ao ước về Hội Thánh Trung Tâm Manmin, nơi phúc âm thiên thượng được giảng ra, tôi đến thăm hội thánh cùng con trai mình, Sergey (12 tuổi) vào ngày 02 tháng 8 năm 2012. Tôi cảm thấy như mình đang ở trên thiên đàng vì tôi đã trực tiếp chứng kiến những điều tôi đã thấy trên truyền hình. Tất cả mọi thứ được dâng lên cho Đức Chúa Trời bao gồm các lễ thờ phượng, cầu nguyện và lời ngợi khen đều rất ấn tượng. Tôi đã hạnh phúc suốt lịch trình.

Sau khi thăm Hàn Quốc, Sergey đã đọc Kinh Thánh thay vì chơi trên máy tính. Thằng bé từng nói lảm, nhưng hiện nay không còn nữa. Các triệu chứng đã biến mất nhờ sự cầu nguyện cho các bệnh nhân của Tiến sĩ Lee, nhưng nó đã hoàn toàn biến mất sau chuyến thăm Hàn Quốc. Mẹ tôi cũng ngạc nhiên bởi cuốn tự truyện *Đời Tôi và Niềm Tin* và bà thấy mình quan tâm hơn đến

việc đọc các sách khác của ông.

Phúc âm thiên thượng đã dạy cho tôi biết về đức tin và tình yêu thật. Tôi dâng lời tạ ơn và sự vinh hiển lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi – Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.



“Tôi Đã Gặp Đức Chúa Trời Đáng Đã Chữa Lành và Ban Phước cho Tôi”

Ông Jimmy Huarcaya Reinos (Peru)



Tôi được sinh trưởng trong một gia đình Cơ Đốc nhân nhưng tôi đã trở nên xa cách Đức Chúa Trời trên con đường đời sống xã hội của mình.

Vào một ngày chủ nhật trong năm 2010, tình cờ tôi nghe một bài giảng thuyết được giảng bởi một mục sư Latin trên truyền hình trong giờ làm việc. Tôi bắt đầu trở lại với Đức Chúa Trời một lần nữa đọc Kinh Thánh. Sau đó, tôi đã nhận biết được kênh truyền hình này ấy là

Enlace.

Mẹ tôi đã rất vui mừng trong cuộc sống thay đổi của tôi và thúc giục tôi lắng nghe một bài giảng được rao ra bởi một mục sư Hàn Quốc qua Enlace. Bà nói đó là bài giảng tuyệt vời.

Khi thức dậy vào buổi sáng, tôi thấy mình bị đau lưng nặng. Tôi không thể đi chuyển cách dễ dàng. Tôi trở lại chỗ TV với chiếc điều khiển từ xa. Đã đến giờ, bài giảng của Tiến sĩ Jaerock Lee được phát sóng. Tôi nhận được lời cầu nguyện cho người bệnh tiếp theo bài giảng của ông, và tôi lấy làm ngạc nhiên, cơn đau dữ dội biến mất.

Sau đó, tôi hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời và càng muốn được biết Tiến sĩ Lee hơn. Tôi thấy danh sách liên lạc trên truyền hình được gọi là Peru Manmin Hội Thánh truyền giáo của Mục sư Lazarus. J. Lee. Sau khi đến với hội thánh, sự tò mò của tôi về Kinh Thánh đã được thỏa lòng và cơn khát tâm linh của tôi

đã được làm cho dịu đi. Đó là một sự khởi đầu mới của cuộc đời tôi.

Năm 2011, tôi có một bài kiểm tra thăng chức. Đó là một cơ hội để được đào tạo thành một giám đốc điều hành trong ngành cảnh sát. Vào đúng thời điểm, tôi nghe thông điệp từ Tiến sĩ Lee “Bí Quyết để Học Giỏi.” Chìa khóa ở đây là tấm lòng nên thánh của chúng ta. Vì vậy, tôi cầu nguyện siêng năng và cố gắng làm theo Lời Chúa cũng như học tập chăm chỉ. Cuối cùng, Đức Chúa Trời ban phước cho tôi. Tôi đã vượt qua các kỳ kiểm tra và hoàn thành khóa học đào tạo với hiệu suất vượt trội.

Khi tôi giảng về tình yêu và phúc âm của Đức Chúa Trời, là Đấng vĩ đại, đồng nghiệp của tôi đã được nghe phúc âm và được cảm hóa. Tôi xin giới thiệu đến Tiến sĩ Lee người đã đem đến cho tôi sự nhận biết về ý nghĩa đích thực của cuộc sống thông qua Lời Chúa.

“GCN TV Khiến Tôi Có Một Đời Sống Cơ Đốc Nhân Đầy Quyền Năng. Tôi Yêu Thích Chương Trình Này”

Bà Dao-ngam Saengduean (Thái Lan)



Tôi là vợ của Mục Sư Warapong Inwatanakun tại Chai Prakan Hội Thánh Manmin, Thái Lan. Chồng tôi đã nhận được DVD có tựa đề “Quyền Năng Đức Chúa Trời VI” từ người bạn của mình trong năm 2008. Ông đã rất ngạc nhiên bởi thực tế rằng các công việc đầy quyền năng trong Kinh Thánh vẫn còn xảy ra ngày hôm nay trong khi xem các chương trình nói về chữa vạ của Tiến sĩ Jaerock Lee. Và ông đã có chuyến thăm đến Hội Thánh Trung Tâm Manmin tại Seoul, Hàn Quốc, đó chính là nơi xảy ra quyền năng và trở về Thái Lan với chiếc khăn tay mà Tiến sĩ Lee đã cầu nguyện (Công Vụ. 19:11-12).

Khi ông ta đặt chiếc khăn tay quyền phép lên các bệnh nhân và cầu nguyện bởi đức tin, một người đàn ông cảm đã có thể nói được, và một người phụ nữ tàn tật đã có thể đi được. Trải qua các công việc đầy quyền năng của Đức Chúa Trời, đời sống Cơ

Đốc nhân của tôi đã hoàn toàn thay đổi, khiến cho quan điểm của tôi cũng thay đổi 180 độ.

Năm 2009, chúng tôi đã có một ăng-ten dùng cho GCN được cài đặt tại nhà và GCN TV trở thành người bạn của tôi. Xem Chiến Dịch Liên Hiệp Ấn Độ năm 2002 của Tiến sĩ Lee, tôi đã càng thêm được thuyết phục hơn về sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đó. Nhiều màn trình diễn và chương trình ngợi khen như Power Praise của GCN đã hoàn toàn ăn sâu vào tâm trí tôi.

Tôi đã cài đặt GCN TV tại trung tâm phòng khám của tôi, là nơi tôi đang điều hành. Bệnh nhân của tôi được xem và nghe phúc âm một cách tự nhiên trong khi chờ đợi để kiểm tra. Một số người trong họ nhận được lời cầu nguyện của Tiến sĩ Lee cho người bệnh vào cuối chương trình. Nếu họ muốn nhận được lời cầu nguyện trực tiếp, tôi cầu nguyện cho họ với chiếc khăn tay

ông đã cầu nguyện. Họ được chữa lành, vì vậy ở đây có nhiều người được chữa lành hơn bất kỳ bệnh viện hoặc phòng khám khác. Đây là trung tâm rất đông bệnh nhân. Cuối cùng, tôi đã mở rộng trung tâm thêm ra.

Tôi yêu thích GCN TV, đây là chương trình đã cho phép tôi trải nghiệm tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm.



GCN

GLOBAL · CHRISTIAN · NETWORK Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu

Phone: 82-2-824-7107

www.gcnetv.org

Email: webmaster@gcnetv.org



MIS

Trường Thần Học Quốc Tế Manmin

Phone: 82-2-818-7334

www.manminseminary.org

Email: manminseminary2004@gmail.com



WCDN

Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu

Phone: 82-2-818-7039

www.wcdn.org

Email: wcdnkorea@gmail.com



URIMBOOKS

Urim Sách

Phone: 82-70-8240-2075

www.urimbooks.com

Email: urimbook@hotmail.com